



สรุปข่าวรัฐสภา

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 16 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ

วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชั้น 2 อาคารรัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 16 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ โดยมี นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนทำหน้าที่ประธานการประชุม

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

(1) กระทุ้งถาม (ไม่มี)

(2) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

การถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ในการประชุมเพื่อพิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ได้มีการถ่ายทอดสดการประชุมผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ช่องหมายเลข 10 ซึ่งประชาชนสามารถรับชมได้อย่างทั่วถึง และจะมีล่ามภาษามือ ตามข้อบังคับการประชุมฯ ข้อ 18 วรรค 2 จนเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ ในเวลา 20.00 - 20.30 น. ของทุกวัน จะงดการถ่ายทอดเพื่อเสนอข่าวในพระราชสำนักและเหตุการณ์สำคัญ แต่จะบันทึกเทปการอภิปรายในช่วงเวลาดังกล่าวเพื่อเผยแพร่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ภายหลังจากปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรแล้ว

(3) รับรองรายงานการประชุม (ไม่มี)

(4) เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว

เรื่องด่วน

- ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย กับคณะ เป็นผู้เสนอ

นายวิรัช รัตนเศรษฐ์ ประธานคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร ชี้แจงเวลาในการประชุม ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ พรรคร่วมฝ่ายค้านจะใช้เวลาในการอภิปรายจำนวน 40 ชั่วโมง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประสานงานร่วมสภาผู้แทนราษฎร

นายสุทิน คลังแสง ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ชี้แจงว่า เวลาเป็นไปตามที่ตกลงกัน และจะพยายามรักษาเวลาในการอภิปราย

นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย แถลงญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ตามมาตรา 151 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
 2. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 3. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
 4. นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
 5. นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 6. นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- โดยมีพฤติการณ์และเรื่องที่จะอภิปราย ดังนี้

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นบุคคลที่ไร้ภูมิปัญญาไร้องค์ความรู้ ไร้จิตสำนึกรับผิดชอบ ไร้คุณธรรมจริยธรรม และไร้ความสามารถที่จะเป็นหัวหน้ารัฐบาล ผู้นำประเทศ ทำให้การบริหารราชการแผ่นดินเกิดความล้มเหลว ผลิตผลตกพร่องเสียหายอย่างร้ายแรงทุกด้าน ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ทั้งในภาวะปกติและในภาวะวิกฤติ โดยเฉพาะในยามที่บ้านเมืองต้องประสบกับปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2563 จนถึงปัจจุบันกว่า 19 เดือนเศษ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้รวมศูนย์อำนาจ รวบอำนาจและมีอำนาจตามกฎหมายแบบเบ็ดเสร็จทั้งในฐานะนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ผู้กำกับกิจการปฏิบัติงานตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ประธานกรรมการบริหารสถานการณ์โควิด-19 ผอ.ศบค. ประธานศูนย์บริหารสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ (ศบค.) และ ผอ.ศบค.กทม. อีกทั้งยังได้รวบอำนาจตามกฎหมายต่าง ๆ ถึง 40 ฉบับ ที่เป็นอำนาจของรัฐมนตรีในคณะรัฐบาลมาไว้กับตนเอง ซึ่งต้องไม่ใช้อำนาจตามอำเภอใจ ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเสียสละ เปิดเผยข้อมูลความจริง และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนในการเตรียมมาตรการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขการแพร่ระบาดของโรคอย่างทันทั่วถึงและมีประสิทธิภาพสูงสุดและบริการประชาชนโดยทั่วถึง แต่กลับปฏิบัติและละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและไม่สุจริต มีพฤติการณ์ฉ้อฉลทุจริตต่อหน้าที่ จงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ กฎหมายมติคณะรัฐมนตรีและข้อสั่งการของตนในลักษณะ "กลืนน้ำลายตัวเอง" ปล่อยปละละเลยต่อมาตรการป้องกัน ควบคุมการระบาดของโรคในหลายเรื่องจนมีการแพร่ระบาดของโรคจากกลุ่มก้อนเล็ก ๆ กระจายไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศอย่างรวดเร็วจนยากที่จะควบคุมจากการกลายพันธุ์ของโรคติดเชื้อโควิด-19 ที่เพิ่มสายพันธุ์ขึ้นจากเดิม กระทั่งปัจจุบันการแพร่ระบาดดังกล่าวเข้าไปสู่ชุมชนและครัวเรือน ส่งผลให้เพียงระยะเวลาเดือนเศษ มีผู้ติดเชื้อเกือบเก้าแสนคน และเสียชีวิตกว่าเจ็ดพันคน ในขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตรายวันก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถึงขนาดที่สถานพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์มีไม่เพียงพอที่จะรักษาผู้ป่วย "ระบบสาธารณสุขไทยล้มเหลว" เกินขีดความสามารถในการบริการประชาชนต้องปล่อยให้ผู้ป่วยรักษาตัวเองที่บ้าน บางรายทนไม่ไหวต้องตายกลางถนน ตายในรถหรือตายคาบ้านตนเอง ตายยกครอบครัว สร้างความหดหู่ใจแก่ผู้พบเห็นและพี่น้องประชาชนอย่างยิ่ง ถึงกับมีคำกล่าวว่า "ประเทศไทยเดินมาถึงจุดนี้ได้อย่างไร" คนไทยตกอยู่ในสภาพสุขภาพกายเสื่อม สุขภาพจิตทรุด ขณะที่มาตรการในการหยุดยั้งการแพร่ระบาดของ

โรคโควิด-19 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา รู้ดีว่าการฉีดวัคซีนให้ประชาชนเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้าง "ภูมิคุ้มกันหมู่" ดังนั้น พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีหน้าที่และอำนาจในการจัดหาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดตามหลักจริยธรรมและหลักวิชาการเพื่อฉีดให้กับประชาชนโดยทั่วถึงและรวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้ "ประชาชนทุกคนที่ประสงค์จะฉีดวัคซีนต้องได้ฉีด" รวมถึงวัคซีนทางเลือกอีกหลายประเภทที่ประชาชนต้องการ แต่ที่ปรากฏคือความล่าช้า เลื่อนลอย ไม่แน่นอนว่าจะได้รับการฉีดวัคซีนทางเลือกหรือไม่ การตรวจหาเชื้อก็ทำได้ในปริมาณน้อย มีมาตรการไม่แน่นอน เครื่องมือในการตรวจหาเชื้อไม่เพียงพอ ไม่ทันกับการแพร่ระบาดของโรคที่เพิ่มขึ้นจำนวนมากทุกวัน การจัดหาเครื่องมือเป็นไปโดยทุจริตส่วนมาตรการควบคุมโรคก็ไร้ทิศทาง ผิดเป้าหมาย และแผนงาน และไร้ประสิทธิภาพ ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับผลกระทบและความเสียหายจากมาตรการของรัฐ อาทิ การล็อกดาวน์ การสั่งปิดสถานประกอบการ โดยขาดการศึกษาวิเคราะห์ที่ดีพอ อันนำมาสู่ความเสียหายจนทำให้ภาคธุรกิจต้องเลิกกิจการจำนวนมาก การดำรงชีวิตของประชาชนเป็นไปอย่างยากลำบาก เกิดภาวะตกงานต้องกลับไปต่อสู้อัตนัยภูมิลำเนาบ้านเกิด มาตรการที่กำหนดขึ้นทั้งจากการปิดเมือง ปิดโรงงาน กำหนดข้อห้ามต่าง ๆ ออกข้อกำหนดครั้งแล้วครั้งเล่า กลับไม่สามารถหยุดยั้งหรือลดการแพร่ระบาดของโรคได้จนส่งผลกระทบต่อภาพรวมทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ขณะที่การกู้เงินของรัฐบาลจำนวนมากแต่กลับนำมาใช้จ่ายอย่างไร้ทิศทาง ไม่ลำดับความสำคัญของการใช้เงินงบประมาณทั้งหมดไปกับการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ ทั้งที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา รู้ดีว่า "ประเทศตกอยู่ในสงครามของโรคระบาด ไม่ใช่สงครามของการสู้รบ" ใช้จ่ายงบประมาณและเงินกู้โดยไม่รักษาวินัยการเงินการคลัง สร้างภาระหนี้สาธารณะจนชนพedanหนี้สาธารณะ ตามกฎหมายและหนี้ครัวเรือนสูงเป็นประวัติศาสตร์ ธุรกิจ SME ต้องล้มเลิกกิจการจำนวนมาก ร้านค้าหลายประเภทต้องปิดกิจการ คนตกงาน และมาตรการที่ออกมาไม่สามารถบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและภาคธุรกิจได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ ท่ามกลางวิกฤติการณ์ดังกล่าวกลับพบว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา บริหารราชการแผ่นดินโดยไม่สุจริต มีพฤติกรรมฉ้อฉล ทุจริตต่อหน้าที่ในหลายเรื่อง ทั้งการจัดหาวัคซีนที่มีพฤติกรรมปิดบังอำพราง ไม่โปร่งใส ตรวจสอบไม่ได้ ไม่ทั่วถึงเลือกปฏิบัติ และไม่มีประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งแอบอ้างว่ามีวัคซีนของบริษัทในพระปรมาภิไธยเพื่อมาฉีดให้กับประชาชน เป็นการทำลายความน่าเชื่อถือของสถาบัน มีผลทำให้ยุทธศาสตร์การจัดหาวัคซีนผิดพลาดมาตั้งแต่ต้น อีกทั้งยังปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริตและแสวงหาประโยชน์ของบรรดานักการเมือง พวกพ้อง และข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับภาระระบาดของโรคโควิด-19 อย่างกว้างขวางในหลายเรื่อง ทั้งการทุจริตเกี่ยวกับการจัดหาและจองวัคซีนล่วงหน้า การซื้อวัคซีนก็หลีกเลี่ยงการบังคับใช้กฎหมายเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเปิดประตูให้มีการทุจริต และยังมีมีการทุจริตในการกระจายวัคซีนโดยเลือกปฏิบัติ รวมถึงการทุจริตในเรื่องอื่น ๆ ไม่สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมทั้งที่เอกชนและโรงพยาบาลเอกชนประสงค์จะช่วยจัดหาและจัดซื้อวัคซีนทางเลือกให้กับประชาชน แต่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา กลับดำเนินการโดยล่าช้า ขาดความจริงใจ พฤติกรรมของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีลักษณะ "ค่าความตาย" โดยเห็นวัคซีนเป็นสินค้าสาธารณะ เข็มเกริม คิดการใหญ่โตในการสร้างกำไรจากวัคซีนร่วมกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยหวังการกอบโกยผลประโยชน์บนซากศพและคราบน้ำตาของพี่น้องประชาชน เพิกเฉยละเลยทำให้ประชาชนสูญเสียโอกาสที่จะได้รับวัคซีนที่หลากหลายและทั่วถึงภายใต้โครงการ Covax จนกระทั่งสถาบันวัคซีนแห่งชาติต้องออกมาขอโทษประชาชน เมื่อประชาชนออกมาวิพากษ์วิจารณ์ก็ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือข่มขู่เอาผิดกับประชาชนและลิดรอนสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนและประชาชน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ยังลู่แก่อำนาจสั่งการให้มีการใช้กำลังปราบปรามประชาชนที่ออกมาชุมนุมอย่างรุนแรงเกินสมควรกว่าเหตุตลอดมา ตามนิตยสารความถนัด

ของตนเองจนกล่าวได้ว่าประเทศกำลังขับเคลื่อนไปด้วยความคับแค้นเกลียดชัง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะหัวหน้ารัฐบาลยังปล่อยปละละเลยให้รัฐมนตรีหลายคนกระทำการทุจริตต่อหน้าที่และจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี โดยที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ละเว้นไม่ติดตามผล ข้อสั่งการว่าได้รับการปฏิบัติหรือไม่ นอกจากนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยังเห็นชอบและปล่อยปละละเลยให้มีการเสนอและใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่ไม่มีสถานการณ์การสู้รบใด ๆ การบริหารราชการแผ่นดินและการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา จึงทำให้ประชาชนทุกขั้วแยกเดือดร้อนไปทุกหย่อมหญ้า เศรษฐกิจของประเทศดิ่งเหว ทำให้ประเทศไทยถึงจุดที่เรียกว่าตกต่ำที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์และกลายเป็นประเทศที่ไม่ปลอดภัยในสายตาชาวโลก การพลิกฟื้นและการลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ ไม่สามารถกระทำได้ การที่ประชาชนต้องติดเชื้อและเสียชีวิตจำนวนมาก และต้องทนทุกข์ทรมานจากพิษภัยของโรคโควิด-19 เช่นนี้ เป็นผลโดยตรงจากความไร้ภูมิปัญญา ไร้ความสามารถความไม่ซื่อสัตย์สุจริตความไม่รอบคอบระมัดระวัง ไม่สนใจต่อชีวิตและสุขภาพของประชาชน และประโยชน์ของประเทศชาติ การแสวงหาประโยชน์บนความเดือดร้อนของประชาชน โดยที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา และพวกพ้อง ไม่ยึดประโยชน์ของประเทศและประชาชนโดยส่วนรวมเป็นที่ตั้ง "ใจดำ" ทรมานต่อความไว้วางใจของประชาชน ไม่เห็นใจในความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชน และจากความโอหังและการเสพติดในอำนาจของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา จนทำให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา อยู่ในสภาพของคนเป็นโรค "โอหัง คลั่งอำนาจ" (Hubris Syndrome) ไม่อยู่ในภาวะที่จะเป็นผู้นำประเทศได้อีกต่อไป

ดังนั้น หากปล่อยให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา บริหารราชการแผ่นดินต่อไป จะทำให้ประชาชนติดเชื้อและเสียชีวิตมากยิ่งขึ้นจนไม่สามารถที่จะหาสถานที่ฌาปนกิจได้ทันและเพียงพอ และไม่มีหนทางที่จะหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ ประชาชนจะต้องทนทุกข์ทรมานทั้งจากโรคและการดำรงชีวิตในเมืองจะไร้ซึ่งความสงบสุขร่มเย็น อันจะนำมาซึ่งความหายนะของประเทศชาติ อย่างแท้จริงตามที่มีการกล่าวกันว่า "ผู้นำโง่ เราจะตายกันหมด" เพราะคนโง่ คือภัยอันตรายร้ายแรง เมื่อได้กลายเป็นผู้มีอำนาจ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ขาดซึ่งองค์ความรู้ ไร้ซึ่งภูมิปัญญาและความสามารถในการกำกับดูแลงานด้านสาธารณสุขของประเทศ มีพฤติกรรมคึกไม่โอ้อวด ทุจริตต่อหน้าที่ จงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมายฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ฉ้อฉล หลอกลวงประชาชน ส่งผลให้การบริหารงานของกระทรวงสาธารณสุขล้มเหลวผิดพลาดบกพร่องอย่างร้ายแรง โดยเฉพาะการรับมือกับโรคอุบัติใหม่ดังเช่นโรคโควิด-19 ที่เป็นวิกฤตของชาติอยู่ในปัจจุบัน โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล ขาดสติปัญญาประเมินความรุนแรงและผลกระทบของโรคนี้นผิดพลาดอย่างร้ายแรงโดยเห็นว่าเป็นเพียงไข้หวัดธรรมดาเป็นและหายได้เองประเมินว่าเป็นโรคกระจอก จึงปล่อยปละละเลยในการเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขและมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโดยเฉพาะวัคซีน จนทำให้การแพร่ระบาดของโรคเป็นไปอย่างรวดเร็ว กว้างขวาง และรุนแรง ประชาชนขาดโอกาสที่จะได้รับวัคซีนที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานในปริมาณที่เพียงพอโดยการจัดหาวัคซีนเป็นไปอย่างล่าช้า และได้วัคซีนที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการป้องกันโรค มุ่งเน้นแต่จะจัดหาวัคซีนสายสัมพันธ์ แต่กลับด้อยคุณภาพ ขณะที่การตรวจหาผู้ติดเชื้อรายใหม่ก็เป็นไปอย่างล่าช้าไม่ทันต่อ

การระบาดของโรค และยังมีพฤติการณ์ในการแสวงหาประโยชน์ในการจัดหาวัคซีน การกระจายวัคซีนและการจัดซื้ออุปกรณ์ตรวจโรค พุดเทจไ้อวดต่อประชาชนว่าเราจะมีวัคซีนเต็มสองแขนเหลือเพื่อ การจัดหาวัคซีนโดยรวมมีความผิดพลาดบกพร่องในทางยุทธศาสตร์อย่างร้ายแรงจากพฤติการณ์ในการบริหารจัดการของนายอนุทิน ชาญวีรกูล ทำให้เพียงระยะเวลา 4 เดือน มีประชาชนติดเชื้อสะสมเกือบเก้าแสนคนและมีผู้เสียชีวิต กว่าเจ็ดพันคน และมีแนวโน้มที่จะมีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้น จนขณะนี้ไม่มีสถานพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์เพียงพอในการรักษาผู้ป่วย ต้องปล่อยให้ผู้ป่วยรักษาตัวเองที่บ้านและทยอยเสียชีวิตลง จนสถานพยาบาลบางแห่งต้องออกหลักเกณฑ์ว่าจะเลือกให้ผู้ป่วยคนใดอยู่หรือตาย ผู้ป่วยบางรายทนไม่ไหวก็นอนเสียชีวิตอยู่กลางถนนหรือในบ้านตนเอง สถานการณ์ดังกล่าวทำให้เห็นว่าระบบสาธารณสุขของประเทศล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง เป็นโศกนาฏกรรมของสังคมไทยอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน เหตุการณ์ดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นเลยหากได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่มีความรู้ความสามารถมองปัญหาและแก้ปัญหาเป็น แต่นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งกำกับดูแล ทั้งกรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค องค์การเภสัชกรรม และสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กลับไร้ความรู้ความสามารถที่จะทำให้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นยุติลงได้ อีกทั้งยังมุ่งแต่แสวงหาผลประโยชน์ จากการจัดหาวัคซีนและการกระจายวัคซีนโดยมิได้คำนึงถึงประสิทธิภาพของวัคซีนและโอกาสของประชาชนในการได้รับการฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม ซึ่งเป็นการกอบโกยผลประโยชน์บนคราบน้ำตาและความเป็นความตายของประชาชน

ดังนั้น หากปล่อยให้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล ยังดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขต่อไปจะทำให้การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นและไม่มีทีท่าว่าจะยุติลงเมื่อใด ชีวิตของพี่น้องประชาชนแขวนอยู่บนเส้นด้าย ขณะที่ผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจะมีเพิ่มมากขึ้น จนอาจกล่าวได้ว่าไม่มีสถานที่เพียงพอที่จะทำพิธีฌาปนกิจศพผู้เสียชีวิตได้

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นบุคคลที่ไร้ภูมิปัญญาและไร้ความรู้ความสามารถที่จะบริหารราชการของกระทรวงแรงงาน ทำให้ผู้ใช้แรงงานได้รับผลกระทบทั้งระบบ จงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมาย กระทำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ส่อว่าจงใจและมีผลประโยชน์ทับซ้อน ปล่อยให้ปละละเลยให้แรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายปะปนอยู่ในระบบแรงงาน และเกิดการแสวงหาประโยชน์จากแรงงาน ผิดกฎหมายดังกล่าวจนเป็นต้นเหตุของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กระจายไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ไม่มีมาตรการรองรับผลกระทบของผู้ใช้แรงงานและโรงงานจากมาตรการของรัฐในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค จนผู้ใช้แรงงานต้องตกงานจำนวนมากและใช้ชีวิตตามยถากรรม นักศึกษาจบใหม่ก็ไม่มีการจ้างงานซึ่งเป็นอัตราการว่างงานที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์ ภาคการผลิตได้รับผลกระทบอย่างหนักจนส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอย่างรุนแรง และยังคงบ่อนทำลายอย่างร้ายแรงที่ปล่อยให้ปละละเลยให้เกิดคลัสเตอร์การติดเชื้อใหม่ในโรงงานรายวันโดยไม่มีมาตรการป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ ความล้มเหลวจากการบริหารงานของนายสุชาติ ชมกลิ่น ได้สร้างความเสียหายต่อประเทศชาติอย่างมาก หากให้ดำรงตำแหน่งต่อไปยิ่งจะสร้างความเสียหายอีกเป็นทวีคูณ

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มีพฤติการณ์ทุจริตต่อหน้าที่จงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงมุ่งแต่แสวงหาและกอบโกยผลประโยชน์จากโครงการขนาดใหญ่ของหน่วยงานที่อยู่ในกำกับดูแล รู้เห็นและปล่อยให้ปละละเลยให้เกิดการทุจริตในการประมูลโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการ ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริต เข้าบุกรุกครอบครองที่ดินของรัฐเพื่อนำมาเป็นของตนและเครือญาติโดยการฉ้อฉล ก่อให้เกิด

ความเสียหายแก่รัฐอย่างร้ายแรง ประพฤติตัวเสเพลไม่เหมาะสมกับตำแหน่ง ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมโรคเข้าไปในแหล่งอบายมุข จนเป็นต้นตอการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไปทั่วประเทศจนถึงปัจจุบัน ขาดจิตสำนึกรับผิดชอบมุ่งแต่แสวงหาผลประโยชน์ทางการเมืองโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่ของตน พฤติการณ์ของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ ดังกล่าว นำมาซึ่งความเสียหายแก่ทางราชการและภาพลักษณ์ของการเป็นรัฐมนตรีของประเทศไทย หากปล่อยให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต่อไปจะยิ่งสร้างความเสียหายแก่การบริหารราชการแผ่นดินและผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนโดยรวมจนยากที่จะแก้ไขเยียวยาได้

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นบุคคลที่ไร้ภูมิปัญญาและไร้ความสามารถในการบริหารงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำให้การบริหารงานด้านการเกษตรล้มเหลวทั้งระบบ มีพฤติการณ์ทุจริตต่อหน้าที่ ใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมายฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริต เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียในการเรียกรับผลประโยชน์จากโครงการของหน่วยงานที่ตนกำกับดูแล สร้างความเสียหายแก่รัฐจำนวนมาก ไม่ปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ปกป้องรักษาสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ใจเบียดบังเอาทรัพยากรของชาติไปให้พวกพ้องตนเอง ปล่อยปละละเลยให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคในสัตว์ ทั้งวัวและสุกรจนส่งผลเสียหายแก่เกษตรกรจำนวนมาก ขณะที่มาตรการชดเชยเยียวยาแก่เกษตรกรไม่ทั่วถึงและเพียงพอหากปล่อยให้ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน บริหารราชการแผ่นดินต่อไปจะเกิดความเสียหายแก่รัฐและเกษตรกรไม่หยุดยั้ง

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีพฤติการณ์ใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ใช้ตำแหน่งหน้าที่และชื่อของรัฐเพื่อบิดเบือนข้อเท็จจริง และสร้างความแตกแยกในสังคม ทำลายบรรทัดฐานอันดีของสังคม มุ่งประโยชน์ทางการเมืองมากกว่าประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหากปล่อยให้ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต่อไป ยิ่งจะทำให้สังคมเกิดความแตกแยกมากขึ้น

สมาชิกราชสภา อภิปรายไม่ไว้วางใจ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในประเด็นดังนี้

บริหารราชการแผ่นดินล้มเหลว ผิดพลาด บกพร่อง ไร้ประสิทธิภาพ ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ผิดพลาด ไร้ทิศทาง จนทำให้ประชาชนติดเชื้อและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก จนทำให้เศรษฐกิจของประเทศเสียหาย ระบบสาธารณสุขของประเทศล้มเหลว การบริหารจัดการและการกระจายวัคซีนล้มเหลว มีการทุจริตในการจัดซื้อวัคซีน การบริหารสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 ของนายกรัฐมนตรี ทำให้มีผู้ติดเชื้อ และผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ในระยะเพียง 4 เดือนเศษ มีผู้ติดเชื้อเกือบ 900,000 คน และเสียชีวิตกว่า 7,000 คน ระบบสาธารณสุขของประเทศล้มเหลวเพียงไม่เพียงพอต่อการรองรับผู้ป่วย ผู้ป่วยไม่สามารถเข้าถึงการรักษาได้ จนต้องนอนรอความตายที่บ้าน การเข้าถึงการรักษาเป็นไปอย่างยากลำบาก ยารักษาโรคโควิด-19 ไม่เพียงพอ การตรวจโรคโควิด-19 เป็นไปอย่างยากลำบาก บุคลากรทางการแพทย์ทำงานอย่างยากลำบาก เพราะนายกรัฐมนตรีไม่สามารถหยุดยั้งการระบาดของโรคได้ การบริหารจัดการสถานการณ์โรคระบาดไร้เป้าหมายและไร้ทิศทาง ผิดเป้าหมาย จนส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง จัดหาวัคซีนได้ไม่ตรงตามเป้าหมาย ประชาชนไม่ได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึง ไม่มีการจัดหาวัคซีนทางเลือกอื่นให้กับประชาชน

ในประเทศ สั่งซื้อวัคซีนที่ไม่มีประสิทธิภาพมาให้ประชาชน อีกทั้งการจัดหาวัคซีนมีพฤติกรรมปิดบังอำพราง ไม่โปร่งใส วางแผนยุทธศาสตร์การจัดหาวัคซีนผิดพลาด เพิกเฉยละเลยทำให้ประชาชนเสียโอกาสจากการเข้าร่วมโครงการCOVAX (COVAX) จัดหาวัคซีนที่ไม่มีประสิทธิภาพมาให้ประชาชน กีดกันและไม่อนุญาตให้ภาคเอกชน นำวัคซีนเข้ามาในราชอาณาจักร จนทำให้ประเทศเสียหาย ประชาชนได้รับผลกระทบด้านสุขภาพ ประเทศไทยขาดแคลนวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ เพราะการบริหารจัดการที่ล้มเหลวของนายกรัฐมนตรี การกระจายวัคซีนเป็นไปอย่างไร้ประสิทธิภาพไม่เป็นระบบ ลือคดวุ่นประเทศอย่างไร้ทิศทางทำให้หลายกิจการต้องปิดตัวลง พี่น้องแรงงานต้องตกงาน เพราะการบริหารราชการที่ผิดพลาดของนายกรัฐมนตรี การจัดซื้อวัคซีนซิโนแวค มีการหลีกเลี่ยงการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เป็นการจัดซื้อแบบเชิงพาณิชย์ไม่ใช่แบบรัฐต่อรัฐ (GTOG) การจัดซื้อวัคซีนซิโนแวค ไม่ยึดหลักจริยธรรมและไร้หลักฐานทางวิชาการ เห็นวัคซีนเป็นสินค้า หวังค้ากำไรจากวัคซีน เป็นการกอบโกยผลประโยชน์บนซากศพ และคราบน้ำตาของประชาชน เร่งรัดจัดซื้อวัคซีนโดยไม่มีหลักฐานทางวิชาการที่ยืนยันประสิทธิภาพของวัคซีน เช่นเดียวกันกับการจัดซื้อวัคซีนแอสตราเซนเนกาเป็นวัคซีนหลักที่มีความผิดพลาดขาดความรอบคอบและระมัดระวัง ไม่มีการบริหารความเสี่ยง การจัดทำสัญญามีความเสียเปรียบบริษัทเอกชน สักส่วนการส่งมอบให้น้อยกว่าการส่งออก มีพฤติการณ์ทุจริตในการจัดซื้อวัคซีน จงใจละเว้นการปฏิบัติต่อตำแหน่งหน้าที่ทางราชการ ไม่สามารถดำเนินการตามเป้าหมายและแผนงานการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน ไม่ซื่อสัตย์สุจริต ขาดความรอบคอบและความระมัดระวัง ตั้งแต่ปี 2563 - 7 มิถุนายน 2564 ไม่มีการบูรณมฉีดยาตามที่มีการแถลงในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีผิดพลาด ล้มเหลวในการฉีดวัคซีน ร่วมกันจัดซื้อจัดหาวัคซีนอย่างทุจริต ไม่โปร่งใส เอื้อผลประโยชน์ให้พวกพ้อง แสวงหาผลประโยชน์จากความเดือดร้อนของประชาชน กีดกันการนำเข้าวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ มีพฤติกรรมค้าความตายและหาผลประโยชน์จากความทุกข์ของประชาชน โดยให้นโยบายวัคซีนเป็นสินค้าสาธารณะ ผูกขาดให้มีวัคซีนหลักเพียงไม่กี่ยี่ห้อ เพื่อเอื้อประโยชน์เอกชนเพียงรายเดียว ไม่ระมัดระวังในการทำสัญญาการจัดซื้อวัคซีน ไม่สามารถแก้ไขปัญหาวิกฤตได้ หากให้บริหารราชการต่อจะส่งผลเสียหายต่อประเทศอย่างร้ายแรง จึงไม่อาจไว้วางใจให้อยู่ในตำแหน่งได้

บริหารเศรษฐกิจล้มเหลว กู้เงินจำนวนมาก แต่ใช้จ่ายไร้ทิศทาง ใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินกู้โดยไม่รักษาวินัยทางการเงินและการคลัง นายกรัฐมนตรีและพวกพ้อง ไม่ยึดประโยชน์ของประเทศและประชาชนโดยส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ททรยศต่อความไว้วางใจของประชาชน ไม่เห็นใจในความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชน ใช้จ่ายเงินกู้อย่างไร้ประสิทธิภาพ จัดหาวัคซีนได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ไม่มีความสามารถในการจัดการรายได้ กู้เงินเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการสืบทอดอำนาจ จัดทำงบประมาณโดยไม่เข้าใจปัญหาของประเทศและประชาชน จัดงบประมาณให้กระทรวงกลาโหมเพื่อใช้เป็นฐานค้ำจุนอำนาจของตน ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ไม่สนใจชีวิตความเป็นอยู่ และความทุกข์ยากของประชาชน มาตรการเยียวยาไม่ได้สัดส่วน ผู้ประกอบการไม่ได้รับการเยียวยา ภาคธุรกิจไม่ได้รับความช่วยเหลือ เงินกู้ที่กู้มาไม่ได้ใช้ให้มีประสิทธิภาพ ประชาชนที่เดือดร้อนไม่ได้รับการช่วยเหลือ แต่รัฐบาลกลับนำเงินไปใช้ในโครงการคนละครึ่ง โครงการยิ่งใช้ยิ่งโต ซึ่งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบที่ประชาชนไม่ได้รับประโยชน์ รัฐบาลบริหารเศรษฐกิจจนทำให้เงินคงคลังลดต่ำสุดในรอบ 10 ปี ใกล้เคียงกับช่วงวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ หนี้สาธารณะสูงขึ้น หนี้ภาครัฐเร็วสูงขึ้น หนี้จากการออกพันธบัตรรัฐบาลเพิ่มมากขึ้น สถานะการเงินของประเทศมีหนี้จำนวนมาก จนอยู่ในสถานะหนี้สินล้นพ้นตัว มีการกู่ขาดดุลมาโดยตลอด

พฤติกรรมกรรมการทุจริต ปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริตและแสวงหาผลประโยชน์

กอบโกยผลประโยชน์จากน้ำตาของประชาชน ปล่อยปละละเลยให้รัฐมนตรีหลายคนกระทำการทุจริตต่อหน้าที่ ปล่อยปละละเลยให้รัฐมนตรีหลายคนจงใจใช้อำนาจขัดต่อรัฐธรรมนูญ กฎหมาย ตั้งแต่ต้นปี 2563 ได้รวม ศูนย์อำนาจ รวบอำนาจตามกฎหมายต่าง ๆ ถึง 40 ฉบับ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและไม่สุจริต ออกกฎระเบียบบงกชเพื่อให้ตนเองและพวกพ้องพ้นผิด ช่มชู้ปราบปรามประชาชน ลิดรอนสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชน ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย โดยไม่สนใจชีวิตความเป็นอยู่และความทุกข์ยากของประชาชน จงใจปฏิบัติ ละเว้นการปฏิบัติ ผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ทางราชการ ไม่สามารถดำเนินการฉีดวัคซีนได้ตามเป้าหมายให้กับประชาชน ไม่ซื้อสัตย์สุจริต ขาดความรอบคอบ ขาดความระมัดระวัง ใช้กฎหมายและอาวุธที่ซื้อมาจากภาษีประชาชนเป็นเครื่องมือช่มชู้ปราบปรามประชาชน ปล่อยให้มีการทุจริตคอร์รัปชันมากยิ่งขึ้นในทุกการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อวัคซีน หน้ากากอนามัย ราคาเจลแอลกอฮอล์ เครื่องตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ ATK ตลอดจนการจัดหายาฟาวิพิราเวียร์ไม่เพียงพอ ปล่อยให้มีราคาสูงถึงเม็ดละ 150 บาท ทั้งที่เป็นยาที่มีความจำเป็นในการรักษาโรคโควิด-19 บริหารงานโดยให้ความสนใจแต่นายทุน แต่ไม่สนใจประชาชนที่เดือดร้อน ปล่อยให้มีการแสวงหาผลประโยชน์จากความเดือดร้อนของประชาชน มีการทุจริตปล่อยให้แรงงานต่างด้าว เข้ามาในประเทศอย่างผิดกฎหมาย และมีการนิรโทษกรรมให้กับผู้นำเข้าแรงงานผิดกฎหมาย นายกรัฐมนตรีละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ไม่สุจริต มีพฤติการณ์ฉ้อฉล ทุจริตต่อหน้าที่ จงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อคำสั่งนายกรัฐมนตรี ขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 47 และ 55 กรณีการฉีดวัคซีน การรักษาพยาบาล ไม่เสียค่าใช้จ่าย เป็นการบริการสาธารณสุขของรัฐ และการไม่เข้าร่วมโครงการ COVAX แสดงให้เห็นว่านายกรัฐมนตรีไม่ได้ทำตามคำสั่งการที่ตนเองสั่งมา เลือกปฏิบัติ ไม่สร้างการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการจัดหาวัคซีน

เป็นบุคคลที่ไร้ภูมิปัญญา ไร้จิตสำนึกรับผิดชอบ ไร้คุณธรรมจริยธรรม ไร้องค์ความรู้ ไร้ความสามารถที่จะเป็นหัวหน้ารัฐบาลและผู้นำประเทศ บกพร่องเสียหายอย่างร้ายแรงทุกด้าน ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือช่มชู้เอาผิดประชาชน ลิดรอนสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนและประชาชน ใช้กำลังปราบปรามผู้ชุมนุม บริหารภาวะวิกฤตล้มเหลวอย่างซ้ำซาก สื่อสารผิดพลาดอย่างร้ายแรง ไม่บอกความจริงกับประชาชน โทษคนอื่น ไม่เห็นอกเห็นใจผู้อื่น ไม่อ่อนน้อมถ่อมตน นายกรัฐมนตรีไม่ใช่ผู้นำ ผู้บริหาร เป็นแค่ผู้สั่งการ สะท้อนให้เห็นว่าไร้ภาวะผู้นำ ไม่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไป และนายกรัฐมนตรี กำลังทำให้องค์กรตำรวจเปลี่ยนจากผู้พิทักษ์สันติราษฎร์กลายเป็นผู้พิทักษ์พระราชทำให้ตำรวจกลายเป็นกลไกในการปราบปรามประชาชน ฉวยโอกาสในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 จนบัดนี้กว่า 16 เดือนแล้ว นอกจากนี้ ยังเคยยกระดับจากการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินปกติ ให้เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง เพื่อให้ตนเองมีอำนาจมากขึ้น ทั้งนี้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ไม่ได้ถูกออกแบบมาใช้แก้ปัญหาวิกฤติโรคระบาด แต่กฎหมายฉบับนี้เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน ฉวยโอกาสเอากฎหมายพิเศษนี้มาเป็นเครื่องมือทางการเมืองในการปราบปรามประชาชน มาจนถึงวันนี้ เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า นายกรัฐมนตรีล้มเหลวทุกด้าน ทุกมิติ ในการใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน แก้ปัญหาวิกฤติโรคโควิด-19 แต่กลับใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพื่อควบคุมสื่อมวลชนและประชาชนที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล จงใจใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพราะกฎหมายฉบับนี้เป็นเกราะกำบังให้ตัวเองและพวกพ้องให้ไม่ต้องรับผิดทางกฎหมาย ใช้อำนาจกระทำการโดยไม่สุจริต และใช้อำนาจปราบปรามประชาชนที่ชุมนุมรุนแรงเกินสมควรแก่เหตุ โดยไม่คำนึงถึงสวัสดิภาพและความปลอดภัยของประชาชน มีการใช้ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร (Information Operation : IO) เพื่อสนับสนุนผลงานตัวเอง

ใส่ร้ายฝ่ายตรงข้าม ผ่านการทำงานของกองทัพ ใช้กำลังทหารให้ปฏิบัติการ IO สร้างข้อความ Hate Speech สร้างความเกลียดชังในสังคม เพื่อทำร้ายประชาชนที่เห็นต่าง โดยเฉพาะกลุ่มที่เห็นต่างทางการเมือง กลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงในทุกช่องทางผ่านสื่อสังคมออนไลน์

สมาชิกฯ อภิปรายไม่ไว้วางใจ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในประเด็นดังนี้

การบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผิดพลาด ไร้ทิศทาง จนทำให้ประชาชนติดเชื้อและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ทำให้เศรษฐกิจของประเทศเสียหาย ระบบสาธารณสุขของประเทศล้มเหลว การบริหารจัดการและการจัดซื้อวัคซีนล้มเหลว มุ่งแสวงหาประโยชน์จากการจัดหาวัคซีน และจัดหาวัคซีนไม่มีประสิทธิภาพ ขาดซึ่งองค์ความรู้ ไร้ซึ่งภูมิปัญญาและความสามารถในการกำกัควบคุมดูแลงานด้านสาธารณสุขของประเทศ มีพฤติกรรมคุดไม่ไ้อ้วด ทุจริตต่อหน้าที่ จงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ฉ้อฉล หลอกลวงประชาชน ส่งผลให้การบริหารงานของกระทรวงสาธารณสุขล้มเหลว ผิดพลาดบกพร่องอย่างร้ายแรง โดยเฉพาะการรับมือกับโรคอุบัติใหม่ดังเช่นโรคโควิด-19 ที่เป็นวิกฤตของชาติอยู่ในปัจจุบัน ทำให้ประชาชนเจ็บและตายจำนวนมาก มีพฤติการณ์ค่าความตาย มาตรการควบคุมโรคไร้ทิศทาง จนส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนทั้งทางสุขภาพ และเศรษฐกิจ การจัดซื้อวัคซีนซิโนแวคมีการหลีกเลี่ยงการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2650 เป็นการสั่งซื้อแบบเชิงพาณิชย์ไม่ใช่แบบรัฐต่อรัฐ (G to G) การจัดซื้อวัคซีนซิโนแวคไม่ยึดหลักจริยธรรม และไร้หลักฐานทางวิชาการ เพราะบริหารผิดพลาดและบกพร่องอย่างร้ายแรง โดยเฉพาะการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 มีการประเมินความรุนแรง และผลกระทบของโรคนี้นผิดพลาดอย่างร้ายแรง โดยเห็นว่าเป็นเพียงไข้หวัดธรรมดา เมื่อป่วยแล้วจะหายเองได้ นอกจากนี้ยังปล่อยปละละเลยในการบริหารด้านสาธารณสุข และมาตรการป้องกันและควบคุมโรค โดยเฉพาะวัคซีน จนทำให้การแพร่ระบาดของโรคเป็นไปอย่างรวดเร็ว กว้างขวาง และรุนแรง จงใจละเว้นการปฏิบัติต่อหน้าที่ จงใจละเว้นการปฏิบัติผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ทางราชการ ไม่สามารถดำเนินการตามเป้าหมายและแผนงานการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน ไม่ซื่อสัตย์สุจริต ขาดความรอบคอบและความระมัดระวังนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 ถึงปัจจุบัน ผิดพลาดล้มเหลวในการฉีดวัคซีน ร่วมการจัดซื้อจัดหาวัคซีนอย่างทุจริต ไม่โปร่งใส เอื้อผลประโยชน์ให้พวกพ้อง แสวงหาผลประโยชน์จากความเดือดร้อนของประชาชน กีดกันการนำเข้าวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ มีพฤติกรรมค่าความตายและหาผลประโยชน์จากความทุกข์ของประชาชน ผูกขาดให้มีวัคซีนหลักเพียงไม่กี่ยี่ห้อ เพื่อเอื้อประโยชน์เอกชนเพียงรายเดียว ไม่ระมัดระวังในการทำสัญญาการจัดซื้อวัคซีน ไม่สามารถแก้ไขปัญหาวิกฤตได้ ทำให้วัคซีนขาดแคลน ปล่อยปละละเลยในการเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขและมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโดยเฉพาะวัคซีน จนทำให้การแพร่ระบาดของโรคเป็นไปอย่างรวดเร็ว กว้างขวาง อีกทั้ง ใช้ช่องกฎหมาย แสวงหาผลประโยชน์จากชุดตรวจโควิด-19 แบบ ATK เพราะต้องการ เอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง และ ทำความผิดต่อพี่น้องประชาชนอย่างร้ายแรง ไม่ระงับยับยั้งข้อทักท้วงของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดหาวัคซีน แต่กลับพยายามจะออกพระราชกำหนดนิรโทษกรรมผู้เกี่ยวข้องกับการจัดหาวัคซีน

สมาชิกฯ อภิปรายไม่ไว้วางใจ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในประเด็นดังนี้

บริหารงานด้านการเกษตรล้มเหลวทั้งระบบ ทุจริตต่อหน้าที่ มีส่วนได้เสียเรียกเก็บผลประโยชน์จากโครงการของหน่วยงานที่กำกับดูแล เบียดบังทรัพยากรชาติให้พวกพ้องละเลยให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคในสัตว์ส่งผลเสียหายแก่เกษตรกรจำนวนมาก ขณะที่มาตรการชดเชยเยียวยาแก่เกษตรกรไม่ทั่วถึงและเพียงพอ รัฐบาลทุจริตเชิงนโยบาย จนทำให้ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาขางพารา ไม่มีการรักษาเสถียรภาพราคาขางพารา ราคาขางพาราจะยิ่งตกต่ำมากที่สุด มีการทุบราคายางจากราคาตลาด โดยคณะกรรมการบริหารสต็อกยาง จากราคา 67.84 บาทต่อกิโลกรัม เหลือ 37.01 บาทต่อกิโลกรัม มีการใช้อำนาจอย่างไม่เหมาะสมและมีกระบวนการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายในการแต่งตั้งคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย มีการทุจริตเชิงนโยบาย ทำให้ราคาขางพาราเสียหาย ไม่รักษาเสถียรภาพราคา และไม่มีมีการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา เอื้อประโยชน์ให้นายทุน ทำราคาขางพาราตกต่ำไม่สามารถพยุงหรือเพิ่มราคายางพาราได้ ส่งผลให้รัฐเสียหายกว่า 45,000 ล้านบาทต่อปี เกิดผลเสียหายต่อชาวสวนยางรายย่อยทุกครัวเรือน

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ตอบชี้แจง ประเด็น การกู้เงินและการใช้จ่ายงบประมาณ และ จัดงบประมาณให้กระทรวงกลาโหมว่า เป็นไปอย่างเหมาะสม จัดสรรเพื่อให้มีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ และการใช้จ่ายงบประมาณของกระทรวงกลาโหม เป็นไปเพื่อให้กองทัพมียุทธโธปกรณ์ที่เหมาะสม เพราะยุทธโธปกรณ์ที่มีอยู่มีการเสื่อมสภาพ และใช้มาเป็นเวลานาน ซึ่งงบประมาณกลาโหมพิจารณาจากสัดส่วนงบประมาณอย่างถูกต้อง การใช้งบประมาณเป็นไปอย่างระมัดระวัง และทหารมีการกิจต่าง ๆ มากมาย เช่น การดูแลรักษาความสงบชายแดนใต้ ดูแลความมั่นคงของชาติ ช่วยเหลือภัยพิบัติ นอกจากนี้ การใช้งบกลางเพื่อการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ไม่มีการนำไปใช้เพิ่มเติมในส่วนอื่น ยืนยันดูแลทุกกลุ่มและใช้วิธีการบริหารงบประมาณให้ดีที่สุด และใช้ตามระเบียบสำนักงบประมาณ มีการตรวจสอบทุกประการ ยืนยันไม่มีการทุจริต ขณะนี้รายได้ประเทศเก็บได้ต่ำ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รายจ่ายแบบขาดดุลยังคงมีอยู่ เพื่อใช้ในการขยายตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และกระตุ้นให้เกิดการใช้ภายในประเทศ อีกทั้งใช้ในการลงทุนต่างประเทศ จัดทำโครงสร้างทางเศรษฐกิจใหม่ การดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบาง มีการช่วยเหลืออยู่เสมอ สถานะทางการเงินของประเทศนั้น ยังอยู่ในระดับดี เวทีสากลยังเชื่อมั่นในประเทศ การกู้เงินเป็นการกู้เท่าที่จำเป็นเพื่อแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ขณะนี้เน้นการใช้จ่ายภายในประเทศ เน้นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจแบบใหม่ เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว และมีมาตรการลดค่าใช้จ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน รัฐบาลยินดีให้ตรวจสอบในทุกโครงการ ซึ่งมาตรการต่าง ๆ ที่รัฐบาลออกไป ไม่ได้เพื่อให้ตนเองได้อยู่ต่อ แต่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชน รัฐบาลไม่ได้อำนาจเกินขอบเขต หรือไปทำร้ายคนเห็นต่าง ไม่มีการสั่งการให้ตำรวจใช้อาวุธจริง รัฐบาลทำหน้าที่ซื่อสัตย์ เป็นห่วงประชาชน และพิจารณาตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นระยะมาตลอด

ด้านการแก้ไขปัญหาโรคโควิด-19 รัฐบาลได้จัดเตรียมแผนเผชิญเหตุตามขั้นตอนการรับมือโรคระบาด ตั้งแต่สถานการณ์การแพร่ระบาดที่เมืองอู่ฮั่น เริ่มจากการตั้งศูนย์บริการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน คณะกรรมการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขสถานการณ์โรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) การประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารสถานการณ์

ฉุกเฉิน 2558 รวมทั้งพัฒนาระบบสาธารณสุขและบุคลากรทางการแพทย์เพื่อให้สามารถรับมือกับผู้ป่วยจำนวนมากได้ ซึ่งกำหนดมาตรการควบคุมโรคที่สอดคล้องกับสถานการณ์ ตามหลักเกณฑ์ที่ทางแพทย์สาธารณสุขได้พิจารณาร่วมกันทั้งการเฝ้าระวังนักท่องเที่ยวต่างชาติ กลุ่มเสี่ยง จัดระบบการคัดกรองอย่างเข้มงวด การสุ่มตรวจเชิงรุก กักกันผู้ป่วย สอบสวนและควบคุมโรค ยกระดับโรงพยาบาลสนามเพื่อไม่ให้มีผู้ป่วยตกค้าง งดการเดินทางข้ามพื้นที่ การห้ามออกนอกเคหสถานและการปิดประเทศ เพื่อควบคุมยอดจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อให้ได้มากที่สุด รวมถึงการใช้ยาให้เหมาะสมกับอาการ ทำให้ผลของมาตรการต่าง ๆ ที่ออกมาเป็นที่น่าพอใจ และขอยืนยันว่า ระบบสาธารณสุขไม่ได้ล้มเหลว ทุกการพิจารณาได้รับข้อเสนอแนะจากที่ปรึกษาทางคณะแพทย์และบุคลากรทางสาธารณสุขทั้งหมด **กรณีชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK)** เป็นสินค้าเชิงพาณิชย์เข้ามาอยู่แล้ว ถือว่าได้รับอนุญาตเข้ามาจำหน่ายทั่วไป สามารถหาซื้อได้ทั่วถึง โดยที่ผ่านมาในการประชุม ศบค. ไม่เคยสั่งการให้ซื้อชุดตรวจ ATK ที่ผ่านองค์การอนามัยโลก หรือ WHO เนื่องจากในขณะนั้นยังไม่มีชุดตรวจยี่ห้อใดผ่านการรับรอง มีแต่ที่บุคลากรทางการแพทย์ใช้เฉพาะเท่านั้น ตลอดจน**การจัดหาวัคซีน** รัฐบาลไม่ปิดกั้นให้ภาคเอกชนนำเข้าวัคซีน ทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบและต้องมีตัวแทนของบริษัทในประเทศไทย รัฐบาลยังจะมีการจัดหาวัคซีนอย่างต่อเนื่อง และได้รับการยืนยันว่าจะสามารถจัดหาให้ได้ภายในสิ้นปีนี้ครบจำนวน และจะสนับสนุนการพัฒนาวัคซีนที่สามารถผลิตได้ในประเทศด้วย ทั้งนี้ ที่รัฐบาลไม่เข้าร่วมโครงการ COVAX เนื่องจากรัฐบาลพยายามพึ่งตนเองให้ได้มากที่สุดก่อนเพื่อการวางแผนบริหารจัดการสถานการณ์อย่างเป็นระบบ และในระยะที่ 2 สามารถดำเนินการร่วมกับ COVAX ได้ เนื่องจากมีการปลดล็อกต่าง ๆ หากไทยมีวัคซีนมากเกินพอก็พร้อมดูแลอาเซียนประเทศเพื่อนบ้านด้วย และขอให้เข้าใจว่า เชื้อโรครักยังมีกรกลายพันธุ์อย่างต่อเนื่อง ที่ต้องแก้ไขปัญหาต่อไป โดยเฉพาะการจัดหาวัคซีนยืนยันว่ายังสามารถจัดหาวัคซีนได้ 50 ล้านโดส ภายในเดือนตุลาคม 2564 และสิ้นปีจะมีวัคซีนกว่า 140 ล้านโดส ไม่อยากให้ไปด้อยค่าวัคซีนใดทั้งสิ้น ที่ผ่านมามองว่าประเทศไทยสามารถรักษาคนหายไปได้เท่าไร ถ้าไม่ฉีดวัคซีนอะไรเลย อาจจะมีผู้เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้น **ด้านเศรษฐกิจ** หลายประเทศก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวเช่นกัน โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยว รัฐบาลกำลังเร่งแก้ไขปัญหาคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยยังอยู่ในเกณฑ์ที่แก้ไขได้ในอนาคต เศรษฐกิจไทยไม่ใช่ไม่ฟื้นเพียงแต่ฟื้นตัวช้า ในส่วนของการเปิดประเทศขณะนี้เปิดแล้ว เช่น Phuket Sandbox และโครงการต่อเนื่อง และจะเปิดขยายเพิ่มขึ้นถ้าสถานการณ์ดีขึ้น โดยย้ำชัดว่ารัฐบาลดำเนินการโดยใช้ข้อมูลทางด้านวิชาการและสถิติประกอบการทำงานและการตัดสินใจ มีการพิจารณาอย่างรอบคอบ คำนึงถึงผลดีผลเสียอยู่เสมอ รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง การดำเนินงานของ ศบค. มาจากการพิจารณาข้อมูลหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ก่อนนำสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาก่อนออกเป็นมาตรการต่าง ๆ สู่การปฏิบัติ รวมทั้งการเตรียมมาตรการรองรับให้สอดคล้องกับมาตรฐานงบประมาณที่มีอยู่ ทั้งงบกลางและงบเงินกู้ต่าง ๆ เป็นต้น ส่วนข้อกังวลในการ**โอนอำนาจของรัฐมนตรีตามกฎหมาย 40 ฉบับ** มาไว้ที่นายกรัฐมนตรีนั้น เป็นอำนาจชั่วคราวในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ไม่ใช่ทุกเวลา เป็นช่วงเวลาที่ต้องการให้มีการอนุญาต อนุมัติ ป้องกัน แก้ไข ปรามปรามในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือฟื้นฟูได้ทัน่วงที

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตอบชี้แจงว่า วัคซีนซิโนแวคเป็นวัคซีนที่ดี มีประสิทธิภาพ แต่เมื่อเชื้อไวรัสกลายพันธุ์ อาจทำให้ประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อลดลง การจัดซื้อวัคซีนซิโนแวคเป็นไปตามแผนการจัดซื้อและสามารถส่งให้ประเทศได้เร็วที่สุดในเดือนกุมภาพันธ์ จำนวน 2 ล้านโดส จึงได้ประสานงานผ่านเอกอัครราชทูตสาธารณสุขประชาชนจีนประจำประเทศไทย ผ่านความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทั้งสองประเทศ ทำให้ประเทศไทยได้รับวัคซีน

ซิโนแวค และประชาชนได้นัดวัคซีน ซึ่งการซื้อวัคซีนครั้งแรกในราคาที่สูงนั้น เนื่องจากต้องนำมาใช้ในกรณีฉุกเฉิน โดยไม่เสียภาษี นำเข้ามาครั้งแรกฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และกลุ่มเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ ในระหว่างที่ต้องรอวัคซีนแอสตราเซนเนกา จนถึงปัจจุบันราคาของวัคซีนถูกลง เนื่องจากมีผู้ผลิตได้จำนวนมากขึ้น เป็นไปตามหลักอุปสงค์ อุปทาน เมื่อมีผู้ผลิตได้มากขึ้น มียี่ห้อวัคซีนมากขึ้น ราคาจึงลดลงเป็นลำดับ จำนวนการสั่งซื้อ มีจำนวนลดลงตามลำดับ เนื่องจากมีการนำเข้าวัคซีนยี่ห้ออื่นเข้ามาด้วย

เมื่ออภิปรายเป็นเวลาพอสมควรแล้ว ประธานฯ สั่งพักการประชุมเวลา 23.34 น. และนัดประชุมต่อในเวลา 09.00 น.

พักประชุมเวลา 23.34 นาฬิกา

จัดทำโดย กลุ่มงานสื่อมวลชน สำนักประชาสัมพันธ์
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร